

แบบกระบวนการที่มีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ

กระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัญหาหรือความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต	มาตรการ/แนวทาง
๑	การรับสมัคร	-เอกสารไม่ตรง/ไม่ครบถ้วน -การตรวจสอบเอกสารของเจ้าหน้าที่ไม่รอบคอบ -เจ้าหน้าที่ในการรับสมัครไม่เพียงพอ -การกรอกเอกสารไม่ครบถ้วน	-ชี้แจง แนะนำ ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ -ชี้แจงและให้กลับไปเตรียมเอกสารให้ครบ -กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบคอบของเจ้าหน้าที่ให้มากขึ้น -เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด -มีตัวอย่างในการกรอกใบสมัคร
๒	การขออนุมัติทดสอบ	-การให้ครูฝึกฝีมือแรงงานจัดทำเอกสารขออนุมัติในการทดสอบฯ (ไม่ถนัดงานเอกสาร)	กำหนดแบบฟอร์มในการขออนุมัติ
๓	การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์	-ได้วัสดุ/อุปกรณ์ไม่มีคุณภาพ/คุณภาพต่ำ -วัสดุ/อุปกรณ์ราคาแพงเกินความจริงกว่าท้องตลาด -จัดซื้อล่าช้า -จัดส่งของไม่ตรงตามที่สั่ง -วัสดุในการทดสอบไม่เพียงพอ -วัสดุราคาแพง	-กรรมการตรวจรับต้องตรวจสอบวัสดุ/อุปกรณ์ให้ละเอียดรอบคอบ -มีการเปรียบเทียบราคาก่อนซื้อ/ฝ่ายจัดซื้อเปรียบเทียบราคาหลายๆ ร้าน -เร่งรัดการจัดซื้อให้ทันตามกำหนด -ออกรายการอุปกรณ์สั่งซื้อให้ชัดเจน -ขอเพิ่มค่าวัสดุอุปกรณ์ (ต่อคน)
๔	การกำหนดผู้ทดสอบฯ (กรรมการ)	-กรรมการไม่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ / ขาดความเที่ยงตรง -ลือคตวักรรมการ -เชิญกรรมการด้วยความใกล้ชิด -ขาดกรรมการในบางสาขา	-ผู้มีอำนาจไม่ควรรับรอง -ควรมีกรรมการนอกเข้ามาเสริม -มีการคัดเลือกกรรมการอย่างเป็นธรรม -จัดฝึกอบรมผู้ทดสอบในสาขาที่ขาดแคลน -กรรมการต้องมีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึก
๕	การจัดเตรียมสถานที่และวัสดุ อุปกรณ์ในการทดสอบ	-บุทมีการใช้งานมากเกินไป -อุปกรณ์ในการทดสอบบางชิ้นชำรุด	-ควรมีการปรับปรุง/เปลี่ยนบุทตามระยะเวลาการใช้งานที่เหมาะสม -ฝ่ายช่างสำรวจก่อนวันทดสอบ
๖	ดำเนินการทดสอบ	-ผู้ทดสอบอยู่ไม่ครบถ้วนกระบวนการทดสอบ / ไม่ควบคุมเวลา -ผู้ทดสอบบางคนมีความไม่เป็นกลางชี้แนะแนวทางเฉพาะกลุ่ม -ผู้เข้าทดสอบเข้าไม่ครบตามขออนุมัติ	-สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ทดสอบ -ผู้ควบคุมการทดสอบต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
๗	ตรวจผลการทดสอบ	-กรรมการอยู่ดำเนินการตรวจผลไม่ครบถ้วน -กรรมการตรวจไม่เป็นไปตามเกณฑ์	-ผู้ควบคุมต้องคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด -สร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรมให้กรรมการ/กำชับควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด -มีบทลงโทษเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ทดสอบ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัญหาหรือความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต	มาตรการ/แนวทาง
๘	ประกาศผลการทดสอบ	-มีการประกาศผลช้า -ผู้มีอำนาจไม่อยู่ลงนาม	-ควรเพิ่มบุคลากร/ทำ OT -มอบอำนาจให้รักษาการลงนามแทน
๙	จัดทำหนังสือรับรอง	-ประกาศกับวุฒิบัตรรายชื่อไม่ตรงกัน	ให้ผู้มีอำนาจลงนามเซ็นชื่อกับทุกแผ่นของประกาศ
๑๐	ผู้ผ่านการทดสอบมารับหนังสือรับรอง	ผู้แทนมารับแต่ไม่ส่งมอบให้เจ้าของ	